



ที่ อว ๐๒๐๐.๑/ว๒๖๐๐๖

ถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่เป็นส่วนราชการและในกำกับ/สถาบันวิทยาลัยชุมชน/สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๑๐๕๖๕ ลงวันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่
๑/๒๕๖๗ มาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งโรงเรียนสาธิตในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทราบ
และพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จาก
QR Code ทำหนังสือฉบับนี้ หรือเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(www.ops.go.th) ในหัวข้อ : ประกาศ >เลือกหนังสือเวียนหน่วยงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

พงษ์ภัส

กองกลาง

โทร ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๒๕

โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@mhesi.go.th



หนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๗/ว๑๐๕๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๑๐๕๖๕



สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขรับ 44945
วันที่ 24 ธ.ค. 2567
เวลา 10:59 น.

คณะกรรมการนโยบายการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ
ถนนอุทงนอก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อ้างถึง หนังสือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๑๐๓๔๓
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

กลุ่มอำนวยการ กองกลาง
เลขรับ 624
วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา 15:07 น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
และช่วงวันหยุด พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ส่ง (ร่าง) แผนบูรณาการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ใช้เป็นกรอบแนวทางบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘
ไปพลางก่อน นั้น

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ขอเรียนว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ขยายช่วงควบคุมเข้มข้น
จากเดิมระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ เป็น ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๘ โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ในฐานะประธานกรรมการนโยบาย
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้

๑. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี ในการที่จะ
“ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนน” จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ถูเรื่อง “การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน” เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญในการบูรณาการร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ
ทั้งในระดับส่วนกลาง และระดับพื้นที่อย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยใช้แผนแม่บทความความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน และจัดทำแผนงาน มาตรการการดำเนินงาน
ให้สอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เน้นมาตรการเชิงรุกในการจัดการแก้ไขปัจจัยเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ๑๒ คนต่อแสนประชากร ภายในปี ๒๕๗๐

๒. ในระดับพื้นที่ให้ใช้กลไก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
เน้นการใช้มาตรการชุมชน มาตรการทางสังคม อาทิ เคาะประตูบ้าน ด้านชุมชน ด้านครอบครัว เพื่อป้องปราม
พฤติกรรมเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน

/ศ. ให้จังหวัด...



๓. ให้จังหวัดร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัด บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน มีความตระหนัก มีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม และมีน้ำใจแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

๔. ให้ทุกภาคส่วนเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึก สร้างความตระหนักรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขับเคลื่อน การป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ หรือโดยสาร ๑๐๐% โดยให้ความสำคัญกับอำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับแรก รวมถึงกำหนด มาตรการรณรงค์ในพื้นที่ส่วนราชการให้เป็นพื้นที่กวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับประชาชนผู้รับบริการ อาทิ สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย และดื่มไม่ขับ

๕. ให้ทุกภาคส่วนบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ มากขึ้น นำผลที่ได้จากการถอดบทเรียนมาใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก โดยเน้นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เช่น ทางตรง ทางโค้ง ทางร่วมทางแยก และทางคับขัน ควรจัดให้มีป้ายแนะนำ และป้ายเตือนให้ชัดเจน เพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายของผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งที่เป็นคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว

๖. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใช้บทลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทำให้กระทำผิดกรณี “เร็ว เมา หมวก” กับผู้กระทำผิดในช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. ๒๕๖๘ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย โดยให้มีการเพิ่ม อัตราโทษในฐานความผิดเกี่ยวกับการขับรถเร็ว และการดื่มแล้วขับ เพื่อให้ผู้ขับขี่เกรงกลัวไม่กล้าฝ่าฝืนกฎหมาย

๗. เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ เป็นเหตุให้ถนนชำรุด เสียหาย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้น ขอให้กระทรวงคมนาคม จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ติดตามและตรวจสอบถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีถนนชำรุด เสียหายให้เร่ง ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ผู้ขับขี่ และประชาชนผู้สัญจรทางถนน สามารถใช้งานได้ อย่างปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- เรียน หง.ช่วยอำนาจการ หง.สารบรรณ
 หง.รับแจ้งรายการรับทุกข์
 เพื่อทราบ เพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ศิริ 24 ต.ค. ๖๕
(นางสารี เจียรวาปี)
ผอ.

AM

(นายภาสกร บุญญลักษม์)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ



แผนปฏิบัติการ 68 ปี ฉบับที่ ๖

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๓๗ ๓๗๑๖ โทรสาร ๐ ๒๖๔๑ ๔๗๕๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_center@disaster.go.th



ปก.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓

"เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กักันสมัยและประสิทธิภาพสูง"



